

## THÔNG BÁO

### Nội dung cuộc họp Ban Giám đốc thường kỳ

Ngày 09/10/2020, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền họp phiên thường kỳ đã thảo luận và thống nhất quyết nghị một số vấn đề sau:

#### 1. Công tác phòng, chống dịch COVID-19

Toàn Học viện tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về phòng, chống dịch COVID-19.

#### 2. Đồng chí Phạm Minh Sơn, Phó giám đốc, chỉ đạo:

Chuẩn bị tốt công tác tiếp sinh, rà soát chương trình học tập và sinh hoạt đầu khóa đối với sinh viên các lớp K40 (chú ý giới thiệu về lịch sử phát triển của Học viện đảm bảo sinh động, hấp dẫn bằng phim, ảnh, slide...). Chuẩn bị tốt các công việc phục vụ Lễ Khai giảng năm học mới 2020-2021 vào sáng ngày 22/10/2020.

Chỉ đạo các khoa, viện và Đoàn Thanh niên tổ chức đón tân sinh viên, tổ chức lớp, phân công cố vấn học tập chu đáo, thiết thực, tiết kiệm. Khảo sát sinh viên K40 về các vấn đề liên quan đến nhu cầu học tập và rèn luyện tại Học viện.

Điều chỉnh chương trình học tập của một số lớp đại học văn bằng hai và đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xem xét cho phép phối hợp đào tạo hoàn thiện, cấp bằng cao cấp lý luận chính trị.

Tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại Học viện và các địa phương. Đối với các lớp bồi dưỡng mở tại địa phương, trao đổi với đối tác về việc giảng dạy trực tiếp hoặc trực tuyến (online), đảm bảo tính hiệu quả kinh tế và chất lượng chương trình.

Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cho phép tuyển sinh, đào tạo sau đại học mở tại các trường chính trị tỉnh/thành trực thuộc Trung ương; đồng thời cho phép được phối hợp mở tại các địa phương.

Tiếp tục hoàn thiện các đề án về đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi đánh giá, cấp chứng chỉ ngoại ngữ - tin học và quốc phòng - an ninh.

Hoàn thiện các điều kiện xét tốt nghiệp đợt cuối cùng đối với sinh viên K34.

Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện và tổ chức nghiệm thu các minh chứng phục vụ kiểm định 4 chương trình và báo cáo đánh giá kiểm định giữa kỳ.

Lãnh đạo các khoa, Viện chịu trách nhiệm phê chuẩn công nhận danh sách ban cán sự các lớp thuộc đơn vị mình quản lý (bao gồm lớp hành chính và lớp tín chỉ).

Phòng Công tác chính trị - Hỗ trợ sinh viên phối hợp với các đơn vị tổ chức tốt công tác tiếp sinh, tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa và cấp Thẻ Sinh viên cho sinh viên K40; đồng thời sớm hoàn thành việc thành lập Hội Cựu sinh viên Học viện.



## 2. Đồng chí Nguyễn Thị Trường Giang, Phó giám đốc, chỉ đạo:

Khảo sát và đề xuất các phương án cải tạo, sử dụng hiệu quả các diện tích đất, hạng mục, tài sản của Nhà trường theo đúng quy định.

Xem xét, đề xuất dự toán các hạng mục xây dựng, sửa chữa, đầu tư mới.... năm 2021; chuẩn bị phục vụ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền (16/01/1962-16/01/2022).

Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ kiểm tra công nhận đơn vị đạt chuẩn độc lập đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ tin học và giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh.

Triển khai ký kết hợp đồng công tác bảo vệ với đối tác đã lựa chọn.

Xem xét các điều kiện để thành lập Quỹ Nhân ái của Học viện.

Chuẩn bị in Lịch năm 2021 đảm bảo đẹp, đủ số lượng, tránh lãnh phí.

## 3. Các công tác khác

Ban Hợp tác quốc tế chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với KOICA (Hàn Quốc).

Ban Quản lý khoa học nhắc nhở các chủ nhiệm đề tài những năm trước nộp sản phẩm theo quy định và khẩn trương nộp sản phẩm năm 2020 để nghiệm thu đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng.

Tổ chức phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các đơn vị có sự trùng lẫn, hoàn thiện và ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các đơn vị trong Học viện.

Các đơn vị cần khẩn trương triển khai xác định vị trí việc làm. Đại diện Ban Thường trực xây dựng Đề án vị trí việc làm trong Học viện và Ban Tổ chức - Cán bộ sẽ làm việc trực tiếp với các đơn vị về việc xác định vị trí việc làm theo Kế hoạch và lịch làm việc đã ban hành.

Hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trình Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phê duyệt.

Ban Tổ chức - Cán bộ tham mưu chuẩn bị các thủ tục đề nghị khen thưởng nhân dịp Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện, dự kiến tổ chức vào đầu năm 2022.

Ban Giám đốc phân công đồng chí Nguyễn Thị Trường Giang, Phó giám đốc Học viện, kiêm nhiệm theo dõi, phụ trách Khoa Xây dựng Đảng từ ngày 15/10/2020./.

### Nơi nhận:

- BGD (để báo cáo),
- Trưởng các đ/v trực thuộc đề th/h,
- Trưởng ban Thanh tra nhân dân,
- Lưu: VT, TCCB.

TL GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ

Học viện Báo chí và Tuyên truyền  
Hà Huy Phương

